

**ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**Tỉnh Bắc Kạn**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số 14 /2002/CT-UB

Bắc Kạn, ngày 19 tháng 9 năm 2002

## **CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN**

Về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng trên phạm vi toàn tỉnh

Công tác giáo dục quốc phòng là một nội dung quan trọng trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giáo dục con người phát triển toàn diện và có đầy đủ kỹ năng quân sự và kiến thức quốc phòng để tham gia sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong những năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong toàn tỉnh đã triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Để công tác giáo dục quốc phòng ngày càng có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, ổn định an ninh - trật tự. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện tốt các công việc sau:

1/ Tiếp tục quán triệt nội dung, quan điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 2 khoá VIII; Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 62/CT-TW ngày 12/12/2001 của Ban Chấp hành TW Đảng về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân trước tình hình mới và Nghị định số 15/2001/NĐ-CP ngày 01/5/2001 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng.

2/ Quan tâm chú trọng công tác giáo dục quốc phòng cho quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức như: thông qua sinh hoạt, hội họp ở các cơ sở, qua các phương tiện thông tin đại chúng và lồng ghép vào các buổi nói chuyện thời sự, tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn nhằm nâng cao ý thức quốc phòng cho quần chúng nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

3/ Tổ chức phổ biến, quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng, chủ trương chính sách của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân cho cán bộ công nhân viên chức và mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các tầng lớp học sinh, sinh viên, làm cho mọi người có nhận thức đúng đắn và đầy đủ về việc xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân, thấy rõ trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hoà bình- bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

4/ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh cử cán bộ đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng ở Bộ và Quân khu; Tiến hành mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng tại Trường Quân sự tỉnh cho cán bộ theo phân cấp. Đồng thời hướng dẫn, theo dõi kết quả việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các Trưởng thôn, Trưởng bản và Bí thư Chi bộ ở cơ sở xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh.

5/ Sở Giáo dục & Đào tạo phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức thực hiện tốt chương trình giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên tại các trường Trung học, Cao đẳng và Đại học theo quyết định số 12/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/5/2001 của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

6/ Các cấp Ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác giáo dục quốc phòng tại địa phương, đơn vị mình; Tiến hành sơ kết, tổng kết hàng năm để kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện và đề ra những biện pháp, phương hướng để công tác giáo dục quốc phòng những năm tiếp theo thực hiện đạt kết quả tốt hơn.

7/ Kinh phí cho công tác giáo dục quốc phòng thực hiện theo Luật Ngân sách Nhà nước và theo Nghị định số 15/2001/NĐ-CP ngày 01/5/2001 của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng, Thông tư Liên tịch số 4086/2001/TTLT-BQP-BGD&ĐT-BLĐT&XH-BTC ngày 24/12/2001 của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh & XH, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 15/2001/NĐ-CP ngày 01/5/2001 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị này. Đồng thời hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các ngành, đoàn thể, các địa phương thực hiện./.

**Nơi nhân:**

- TT Tỉnh ủy (b/c)
- TT HĐND, UBND tỉnh
- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể
- UBND các huyện, thị xã
- Báo Bắc Kạn, Đài PT-TH tỉnh (đăng tải, phát sóng)
- Lưu VT- LĐVP - NCTH *gk*

**T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN**



*Mai Thế Dương*

CHỦ TỊCH  
MAI THẾ DƯƠNG